



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษามัธยมศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษามัธยมศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและ  
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ - วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  
ฉะนั้น อาศัยมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษามัธยมศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จำนวน ๔ ราย แยกตามสาขาวิชาเอก  
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลานสาม (ชั้น ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

๒. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

๓. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และทางเว็บไซต์ <http://www.secondarytak.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทัศน์ ศรีตาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

อนุกรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	สาขาวิชาเอก	สนามสอบ
1	10001	นางสาว	กัลยารัตน์	ผิวอ่อน	ภาษาอังกฤษ	ห้องประชุมลานสาาง
2	20001	นาย	กันตพงศ์	เจือจันทร์	คอมพิวเตอร์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3	30001	นาย	พันธวิช	เนืองวัง	สังคมศึกษา	มัธยมศึกษาตาก
4	40001	นาย	دنุพล	พุ่มสลิด	ภาษาไทย	

